

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม
 ตามประกาศโรงพยาบาลเสนางคนิคม
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
 สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสนางคนิคม

วัน/เดือน/ปี : ๑๐/๑๐/๒๕๖๓

หัวข้อ : ขอสมัครขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ขอรับเอกสารใบแจ้งผลการฉีดวัคซีน

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : รพ.เสนางคนิคม ขอรับใบแจ้งผลการฉีดวัคซีน

รพ.เสนางคนิคม ขอรับใบแจ้งผลการฉีดวัคซีน

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

.....

<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p><u>คุณ</u> <u>(ทออุทัย ทนชนะสันต์)</u> ตำแหน่ง <u>พนักงานพิมพ์</u></p> <p>วันที่ เดือน พ.ศ.</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรองข้อมูลให้นำขึ้นเผยแพร่(หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน)</p> <p><u>(นางจรรยา กิจรุ่งโรจน์)</u> ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส</u></p> <p>วันที่ เดือน พ.ศ.</p>
---	---

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

ทออุทัย ทนชนะสันต์

ตำแหน่ง ค.น. ๕๕๓๓

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ หมายเหตุ : แบบฟอร์มการอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลของแต่ละงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบเดียวกันและจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้ผู้ทำหน้าที่นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสนางคลินิก กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๕๕๕๖-๑๐๐๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ อจ. ๐๐๓๒.๒๐๑/๑๘๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด ของโรงพยาบาลเสนางคลินิก ลงประกาศ
ในเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคลินิก

ด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัตินำประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน ๒๔ เครื่อง ตามระเบียบของทางราชการ โดยมีราคากลาง เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกาศลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคลินิก www.sananghospital.com เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

(นางจรรยาศรี กิณรีวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ

(นายปิณณธร เลิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคลินิก



ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง ขยายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด
ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ด้วยโรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการขยายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน ๒๔ เครื่อง ตามระเบียบของทางราชการ โดยมีราคากลาง เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

เงื่อนไขการขยายทอดตลาด

๑. ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน ๒๔ เครื่อง ดังกล่าว จะขอดูสภาพได้ที่
โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันและเวลาราชการในระหว่าง วันที่ 7 ก.พ. 2563
ถึงวันที่ 17 ก.พ. 2563

๒. กำหนดรับเอกสาร และ ยื่นซองเสนอราคาขยายทอดตลาดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น.
และพิจารณาผล ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ในวันเดียวกัน

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
มาพร้อมซองเสนอราคา และยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคาตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

๔. จังหวัดอำนาจเจริญ จะพิจารณาให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้มีสิทธิซื้อ เว้นแต่ราคาของผู้เสนอราคา
สูงสุดต่ำกว่าราคาที่จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดเป็นขั้นต่ำ

๕. ผู้เสนอราคาได้ (ผู้มีสิทธิซื้อ) จะต้องวางเงินมัดจำในวันเสนอราคาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
ราคาได้ทั้งหมด และจะต้องจ่ายส่วนที่เหลือภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ทำการเสนอราคา หากผู้เสนอราคา
(ผู้มีสิทธิซื้อ) ไม่สามารถวางเงินมัดจำในวันเสนอราคาได้ จังหวัดอำนาจเจริญ จะพิจารณาให้ผู้เสนอราคาได้ ลำดับต่อไป
เป็นผู้มีสิทธิซื้อ

๖. ผู้เสนอราคา (ผู้มีสิทธิซื้อ) จะต้องนำพัสดุที่ประมูลซื้อได้ออกจากโรงพยาบาลเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระเงินทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย หากไม่สามารถดำเนินการได้
ตามกำหนดนี้ จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ (ผู้มีสิทธิซื้อ) สละสิทธิ์ที่จะนำเอาพัสดุดังกล่าวไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัว และจะบอก
เลิกการขาย พร้อมกับบริบเงินบรรดาที่ได้จ่ายไว้แล้วทั้งหมดโดยผู้เสนอราคา (ผู้มีสิทธิซื้อ) ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใด ๆ
ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๗.๐

(นายประภาส วีระพล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ